

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ชดเชยราคาลำไย	๑.เตรียมจ่ายเงินชดเชยราคาลำไยตกต่ำ	สำนักข่าวไทย
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วิสาหกิจชุมชน	๒. อำนาจเจริญ จัดเวทีสร้างความตระหนักรู้ แก่วิสาหกิจชุมชน	รอบรู้รัฐ
Young Smart Farmer	๓.เกษตรจังหวัดนครพนมรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีใจรักการทำเกษตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี ๒๕๖๔	Talknewsonline.com
ชดเชยราคาลำไย	๔.ข่าวดี ชาวสวนลำไย เตรียมรับเงินเยียวยา ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท	สวท.ลำพูน FM ๙๕



## เตรียมจ่ายเงินชดเชยราคาลำไยตกต่ำ



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ อัตราไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๕ ไร่/ครัวเรือน เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-๑๙ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ จนถึง ๑๕ ธันวาคม ๖๓ ทั้งนี้ความคืบหน้า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับจังหวัด จำนวน ๒๐๙,๕๙๒ ครัวเรือน เนื้อที่ ๑,๕๒๕,๕๙๒.๗๒ ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ เกษตรกร จะต้องมีส่วนราชการไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๖๓) และต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย . – สำนักข่าวไทย



## เกษตรจังหวัดนครพนมรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีใจรักการทำเกษตร เข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี ๒๕๖๔

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการแทน เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง จะต้องเกิดขึ้นจากการในส่วนของพัฒนาองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเน้นให้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ซึ่งในขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผู้ประกอบการเกษตร



เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้รู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการบริหารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093 – 59443665 เกณฑ์ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตร
2. ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
3. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้แนบเอกสารในการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และ 3. สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ยื่นหลักฐานชื่อ และนามสกุล

**Young Smart Farmer** ถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบรุ่นใหม่ ให้กับเยาวชนตั้งแต่สถาบันการศึกษาในระดับประถม หรือเยาวชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน 45 ปี ให้มีความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ วิเคราะห์สภาพดิน การเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลจัดการด้วยระบบเกษตรแม่นยำ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดให้ครบวงจร เพื่อสร้างเยาวชนเหล่านี้ เป็น

ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ในอนาคต ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร อีกทั้ง มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ที่พึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ จึงนับว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาชีพการเกษตรเพิ่มมากขึ้น



**ข่าวดี “ชาวสวนลำไย”**  
**เตรียมรับเงินเยียวยาไร่: 2,000 บาท**  
**รทส. เริ่มโอนเงิน 21 ต.ค. - 15 ธ.ค. 63**